

# ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๕๕๓๖



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอสั่งการและประเด็นประสานงาน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยประธานได้มีขอสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและขอสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑. ขอให้อำเภอทุกอำเภอประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม ๓) อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน</p> <p>๒. มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บริหารการกระจายวัคซีน Moderna ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายอำเภอทุกอำเภอ</p>
๒	<p>การสนับสนุนระบบการบริการผู้ติดเชื้อโควิด - 19</p> <p>มอบหมายให้ ศปก.อำเภอทุกอำเภอ และ ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการสนับสนุนอาหารสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ที่รักษาในระบบ Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) และให้บูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ให้ ศปก.อำเภอทุกอำเภอ และ ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ ประชุมหารือเพื่อวางแผนติดตามและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๒. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่</p>
๓	<p>การกำกับติดตามสถานประกอบการ</p> <p>มอบหมายให้ ศปก.อำเภอทุกอำเภอ โดยเฉพาะ ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ และศปก.อำเภอพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>๑. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๒. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่</p>
๔	<p>การขอจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก</p> <p>๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการและการประชุมสัมมนาและกาแพร่ดับนานาชาติ</p> <p>๒. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดการสอบบาลีสนามหลวง</p> <p>๓. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ ชั้นที่ ๑ ภาควิชาการ</p> <p>๔. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดการประชุมจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการ/กรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ประจำปี ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	๕. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรม One Stop Shopping Expo @Chiang Mai ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด	
๕	การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ของจังหวัดเชียงใหม่ และเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน Moderna ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19	ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
๖	ให้อำเภอทุกอำเภอรณรงค์กิจกรรม “สัปดาห์คนเชียงใหม่รักกัน แยกกันสักพัก เพื่อลด COVID - 19” ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด	นายอำเภอทุกอำเภอ
๗	การบริหารสถานการณ์ของโรคโควิด - 19 ในสถานศึกษา มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาในเรื่อง การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มภายในสถานศึกษา การแยกกักตัวในผู้เสี่ยงสูง-ต่ำในโรงเรียน (School Isolation) การทำ Bubble and Seal และมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในสถานศึกษา	ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๘	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนโรงพยาบาลสนามและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เห็นชอบให้ใช้งบประมาณจากกองทุนโรงพยาบาลสนามและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี “ละอ่อนน้อยเชียงใหม่ ปลอดภัยจากโควิด - 19”	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-----  
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕